
(ส ำเนำ) 
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2566 
วันที่ 4 สิงหำคม  ๒๕๖6 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 
……………………………. 

 
 

ผู้เข้ำประชุม  9  คน  เข้ำประชุม  9  คน  ไม่มำประชุม    -    คน  
       

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

นายทองสุข  บุญทะวงษ์ 
นายเสถียร  พันโน 
นางอุมาพร  สันโสภา 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 
นายอัฐพงษ์  ภาระคร 
นายจวน  สาระติ 
นายโพธิ์  อุตรวิเศษ 
นายจ านงค์  ค าอ้วน  
นายสมพงษ์  สร้อยสาคู 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.7 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.9 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทองสุข  บุญทะวงษ์ 
เสถียร  พันโน 
อุมาพร  สันโสภา 
สมลักษณ์  ยางน้อย 
อัฐพงษ์  ภาระคร 
จวน  สาระติ 
โพธิ์  อุตรวิเศษ 
จ านงค์  ค าอ้วน  
สมพงษ์  สร้อยสาคู 
สมลักษณ์  ยางน้อย 

. 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  20  คน 
  
                                     

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

นายจตุรวิทย์  อายุยืน 
นายประภาส  แสนสุข 
นายพงษ์สา  หารไชย 
นางสาวละอองดาว  อบเชย 
นางสาวชลดา  สายสมุทร 
นางสาวธันยวีร์  สีนิกรณ ์
นางสมบัติ  วรรณทวี 
นางส าลี  เหมือนตา 
นางสาวภูษณิศา ชัยศิลา 
นายทัศนันท์  จันทะนาม 
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
นางสาวแววตา กาหลง 
นางสาวภัณฑิลา  สมพร 
จ.ส.อ.สิทธิพงษ์ จันทะสิทธิ์ 
นายเกรียงศักดิ์  นาครินทร์ 
นางสาวสุรีกิตต์  จิตต านาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัด อบต รก.ปลัด อบต.หนองบัวดง 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.หนองบัวดง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการคลัง 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

จตุรวิทย์  อายุยืน 
ประภาส  แสนสุข 
พงษ์สา  หารไชย 
ละอองดาว  อบเชย 
ชลดา  สายสมุทร 
ธันยวีร์  สีนิกรณ์ 
สมบัติ  วรรณทวี 
ส าลี  เหมือนตา 
ภูษณิศา ชัยศิลา 
ทัศนันท์  จันทะนาม 
ต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
แววตา กาหลง 
ภัณฑิลา  สมพร 
สิทธิพงษ์ จันทะสิทธิ์ 
เกรียงศักดิ์  นาครินทร์ 
สุรีกิตต์  จิตต านาน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
17. 
18. 
19. 
20. 

นางสว่าง  สีนิกรณ ์
นายทรงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย 
นางสาวอรสุมา  จันทาทอง 
นางสาวเยาวลักษณ์  สันโสภา 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

สว่าง  สีนิกรณ์ 
ทรงศักดิ์ เนื่องแนวน้อย 
อรสุมา  จันทาทอง 
เยาวลักษณ์  สันโสภา 

 

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
นายสมลักษณ์  ยางงาม เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงที่เคารพ สมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ  อบต.หนองบัวดง และผูเขารวมประชุม ผูทรงเกียรติทุกทาน ขณะนี้มีสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงมาประชุมครบองคประชุม กระผมขอเรียน
เชิญทานประธานสภาฯ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาวเปดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าป
พ.ศ.2566 ขอเรียนเชิญครับ  

 

นายทองสุข บุญทะวงษ์    เรียน ทานสมาชิกสภา อบต.หนองบัวดงผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ประธานสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถึงเวลาประชุมแลว กระผมขอเปดประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าป
2566 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   พนักงานส่วนต าบล สายงาน ผู้อ านวยการท้องถิ่น โอนย้าย  

รายนางวิไลวรรณ  นาครินทร์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม โอนย้าย
ไปสังกัด อบต.จิกสังข์ทอง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2566 ครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานสภา  อบต. ให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ตรวจดูส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วว่า 
   สมควรที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมตรงไหนบ้าง 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ประธานสภา  อบต. ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ครับ 
ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  ๓.. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๓.๑  เรื่องการท าบุญถวายเทียนพรรษา และภัตตาหารเพลช่วงเข้าพรรษา  
ประจ าปี  ๒๕๖6 

ประธานสภา อบต. เรียนท่านนายก อบต.  เสนอต่อที่ประชุมครับ 
นายก อบต. ได้แจ้งก าหนดการถวายเทียนเข้าพรรษาและภวายเพล ของ อบต.หนองบัวดง  

ประจ าปี  ๒๕๖6  ต่อที่ประชุม  ดังนี้ 
๑. วัดบ้านหนองจอก   วันที่  8  สิงหาคม  2566  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
๒. วัดบ้านทัพส่วย      วันที่ 10  สิงหาคม ๒๕๖6  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
๓. วัดบ้านตู้           วันที่ 15  สิงหาคม ๒๕๖6  เวลา  10.00  น. 
๔. วัดบ้านดงเค็ง        วันที่ 18  สิงหาคม ๒๕๖6  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
๕. วัดบ้านหลักด่าน    วันที่  ๒2  สิงหาคม ๒๕๖6  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
๖. วัดป่าศรีบัวทอง     วันที่  ๒5  สิงหาคม ๒๕๖6  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
๗. วัดบ้านหนองพอก  วันที่  ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖6  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
๘. วัดบ้านหนองบัวดง วันที่  ๓1  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.1  เรื่อง พิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2566  
       ครั้งที่ 18/2566 

ประธานสภา อบต. เรียนท่านนายก อบต. เสนอต่อที่ประชุมครับ 
นายก อบต.  เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงทุกท่าน 

บัดนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ขอเสนอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖6 เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามหลักการ
ดังต่อไปนี้ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ไปแล้วนั้น และนายอ าเภอ
ศิลาลาดได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแล้ว และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวดงได้ประกาศใช้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 เป็นต้นมา 
เนื่องจากรายจ่ายบางรายการไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ และตั้ งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่าย 

ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา และให้การด าเนินการในการแก้ไขปัญหา
และความจ าเป็น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผู้บริหารจึงขอเสนอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ซึ่งกล่าวไว้ว่า การโอนเงินงบประมาณ 

 
/รายจ่ายในหมวด… 
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รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  ซึ่งขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
ส ำนักปลัด อบต. 
รำยกำรที่ 1 

   โอนลด (ส ำนักปลัด อบต.) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน -เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขอโอนลด จ านวน 20,100 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 27,200 บาท คงเหลือ 7,100 บาท 
รวมขอโอนลดงบประมำณ จ ำนวน 20,100 บำท (สองหม่ืนหนึ่งร้อยบำทถ้วน) 

   โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ (ส ำนักปลัด อบต) 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์   
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ไม่ได้ตั้งไว้ ขอโอน
เพ่ิม จ านวน 16,000 บาท 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ไม่ได้ตั้งไว้ ขอโอน 
เพ่ิม จ านวน 4,100 บาท 
รวมขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ จ ำนวน 20,100 บำท  

กองคลัง 
รำยกำรที่ 2 
โอนลด (กองคลัง) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน
ข้าราชการ เงินเดือนผู้อ านวยการกองคลัง ขอโอนลด จ านวน 72,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 233,680 บาท คงเหลือ 161,680 บาท  
รวมขอโอนลดงบประมำณ จ ำนวน 72,000 บำท  

 

โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ (กองคลัง) 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ไม่ได้ตั้งไว้ ขอโอนเพิ่ม จ านวน 24,000 บาท 
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
24,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท ไม่ได้ตั้งไว้ขอโอนเพิ่ม  
จ านวน 48,000 บาท 
รวมขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ จ ำนวน 72,000 บำท 
 

/กองช่าง… 
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กองช่ำง  
รำยกำรที่ 3 
โอนลด (กองคลัง) 
โอนลดงบประมาณจาก แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) เงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนผู้อ านวยการกองคลัง คงเหลืองบประมาณ
ก่อนโอน  จ านวน  161,680 บาท  ขอโอนลด  จ านวน 50,000  บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน  111,680  บาท  
รวมขอโอนลดงบประมำณ จ ำนวน 50,000 บำท  

      โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ (กองช่ำง)  
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ทรงแอปเปิ้ล SJ ขนาด 5000 ลิตร รุ่น FASJ5000L  
รายละเอียด ดังนี้  
- ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 5000 ลิตร สีฟ้า  
- ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาด กว้าง 205 x สูง 239 ซม.  
- ท่อน้ าเข้า ขนาด 1 นิ้ว  
- ท่อน้ าออก ขนาด 2 นิ้ว  
- ส าหรับที่พักอาศัย 25-35 คน  
– ส าหรับส านักงาน 100 คน  
- ได้รับมาตรฐาน มอก.435-2548   
จ านวน 2 ถัง  ราคาถังละ  25,000 บาท รวมเป็นเงิน จ านวน 50,000 บาท  
 

ไม่ได้ตั้งจ่ายแต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอโอนเพ่ิม   
จ านวน 50,000  บาท 
รวมขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  จ ำนวน  50,000 บำท 
 

รำยกำรที่ 4  
โอนลด (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬา และนันทนาการ         
งบด าเนินการ ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ -โครงการแข่งขันกีฬายุวชน และประชาชนต้านภัย
ยาเสพติด “หนองบัวดงเกมส์” คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 100,000 บาท ขอ
โอนลด 99,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,000 บาท 
 

โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ (กองช่ำง) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน รายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ –โครงการ 

/ซ่อมแซมถนนหินคลุก.. 

https://www.makmee.com/product/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A5-sj-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-5000-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-fasj5000l/11000913350005180
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ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางบ้านทัพส่วย หมู่ที่ 5 ถึง บ้านโนนสังข์ ต าบลหนอง
บัวดง อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 63.00 ลบ.ม. ไหล่
ทางข้างละ – เมตร 
รวมขอโอนงบประมำณตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  จ ำนวน  99,000 บำท 
 

รวมขอโอนงบประมำณประจ ำปี ครั้งท่ี 18/2566 จ ำนวน  241,100.- บำท 
 

ดังนั้น  จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเพ่ิมตามรายการดังกล่าวข้างต้น และขอ
เสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ให้ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปรายซักถาม 

 

ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2566 ครั้งที่ 18/2566 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบในกำรโอนงบประมำณ ครั้งที่ 18/2566 ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง   1 เสียง 

 

๔.2  พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2567 
          (วำระแรก ขั้นรับหลักกำร) 
ประธานสภา อบต. เรียนท่านนายก อบต.เสนอต่อที่ประชุมครับ 
นายก อบต.  ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงจะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง
อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  จึง
ขอแถลงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
หลักการ และแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ดังต่อไปนี้ 

    1. สถำนะกำรคลัง 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้
ประมาณการรายรับไว้จ านวน  34,770,000.-  บาท  แยกเป็นเงินรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ  และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ในปีงบประมาณ  
2567  จ านวน  18,130,147.-  บาท และเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการ 

/ตามอ านาจหน้าที่.. 
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ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  จ านวน 16,639,853.-บาท  
รวม 34,770,000.- บาท  โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัวดงจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และในส่วน
ของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้  จ านวน 34,770,000.-  บาท 
ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง
การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงเป็นการจัดท า
งบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)   
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีสถานะการเงิน  ดังนี้  

         1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    19,659,535.28    บาท 
    1.1.2  เงินสะสม               9,413,149.23    บาท 
    1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม        10,245,786.05   บาท 

1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน    -    
          โครงการ  โครงการรวม       -  บาท 

    1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน     -     โครงการ   
โครงการรวม      - บาท 

    1.1.6  เงินกู้คงค้าง     -     บาท 
 

   2. กำรบริหำรงบประมำณ  ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
       (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น   32,695,485.52      บาท  ประกอบด้วย 
           หมวดภาษีอากร        21,835.08 บาท 
           หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต    41,137.64  บาท 
           หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       56,623.48 บาท 
           หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           555,770.00  บาท 
           หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 26,935.57   บาท 
         หมวดรายได้จากทุน                -          บาท 
           หมวดภาษีจัดสรร         16,076,325.89 บาท 
           หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         15,916,857.86 บาท 
   (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      19,466,000.00 บาท
     (3)  รายจ่ายจริง   31,444,241.94    บาท    ประกอบด้วย 
          งบกลาง                    8,564,748.00   บาท 
          งบบุคลากร          12,955,510.00   บาท 
          งบด าเนินการ            7,120,240.78   บาท 
          งบลงทุน               790,680.00   บาท 
         งบรายจ่ายอื่น                      -   บาท 
           งบเงินอุดหนุน            2,013,063.16   บาท 

(4) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุน.. 
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   (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนนุท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์19,466,000.00   บาท 
   (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่     2,075,000.00 บาท 
 

   2. กำรบริหำรงบประมำณในปีท่ีผ่ำนมำและปีปัจจุบัน 
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวดงจะมีจ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือ
บริการให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตามแต่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวดงก็สามารถด าเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วน
ทุกรายการ  ดังนี้ 
 

กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม  2566 
   (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น   28,099,163.07   บาท  ประกอบด้วย 
           หมวดภาษีอากร     14,807.00 บาท 
            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  11,528.50      บาท 
            หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              39,239.29 บาท 
            หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   366,800.00  บาท 
            หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             168,860.00  บาท 
            หมวดรายได้จากทุน                      - บาท 
            หมวดภาษีจัดสรร             13,780,986.28   บาท 
            หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 13,716,912.00   บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      6,482,700.00   บาท 
     (3)  รายจ่ายจริง          25,402,048.58   บาท 
             งบกลาง           7,719,783.00   บาท 
            งบบุคลากร        10,917,054.00   บาท 
            งบด าเนินการ          2,929,589.14   บาท 
            งบลงทุน          2,426,549.41   บาท 
            งบรายจ่ายอื่น                      -           บาท 
             งบเงินอุดหนุน                    6,482,700.00  บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

        6,482,700.00  บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่         - บาท 
 

จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2567 ให้ท่านประธานฯและท่านสมาชิกฯได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
 

/รองปลัด อบต… 
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รองปลัด อบต. ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. พิจารณาดูรายรับ - รายจ่าย ในงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  ซ่ึงต้ังไวเ้ท่ากัน  เป็นการต้ังงบประมาณแบบสมดุลค่ะ 

ที่ประชุม ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖7  อย่าง
ละเอียด 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปรายซักถาม 
ประธานสภา อบต. จึงขอมติที่ประชุมเพ่ือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ ๒๕๖7 วาระแรก ขั้นรับหลักการครับ 
ที่ประชุม  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖7 วาระแรก ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง   1 
เสียง 

 

4.3 พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2565  

-ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 
-ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  คณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ 105 (3) ถือเป็น
คณะกรรมการสามัญตามข้อ 103 (1) จึงประกอบด้วย สมาชิกท้องถิ่นจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
-ข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อ ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสอง
คน 
- ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาประชุม 

ประธานสภา อบต. ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็นการคัดเลือก 
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

2567 ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คนขอมติที่ประชุมด้วยครับว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนครับ  
      ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติ ที่สภา อบต.หนองบัวดง  ได้ตั้งไว้ 5 ท่าน ประกอบด้วย  

/1. นายสมลักษณ์... 
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1. นายสมลักษณ์  ยางน้อย     ประธานกรรมการ   
2. นายจวน  สาระต ิ  กรรมการ 
3. นายจ านงค์  ค าอ้วน    กรรมการ 
4. นายอัฐพงษ์  ภาระคร     กรรมการ 
5. นางอุมาพร  สันโสภา   เลขานุการคณะกรรมการ     
เนื่องจาก นายสมลักษณ์  ยางน้อย ได้ถูกเลือกเป็นเลขานุการสภา อบต. ท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแปรญัตติได้ จึงขอให้ที่ประชุมได้เลือก
คณะกรรมการแปรญัตติใหมค่รับ ขอเชิญครับ 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมจะแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7  จ านวนกี่คน 

นางอุมาพร  สันโสภา ดิฉันขอเสนอ จ านวน 4 คน ค่ะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
ประธานสภา  อบต. มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
ประธานสภา อบต. เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติอีกก็หมายความว่าที่ประชุม 

เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  4  คน   
ประธานสภา อบต. ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
นายโพธิ์  อุตรวิเศษ ผมเสนอนายจวน  สาระติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นางอุมาพร  สันโสภา รับรอง นายจวน สาระติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ค่ะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
นายจ านงค ์ ค าอ้วน รับรอง นายจวน สาระติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 
นายสมพงษ์  สร้อยสระคู ผมเสนอ นายจ านงค์  ค าอ้วน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 
นายอัฐพงษ์ ภาระคร ผมขอรับรอง นายจ านง  ค าอ้วน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายโพธิ์  อุตรวิเศษ ผมขอรับรอง นายจ านงค์  ค าอ้วน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นายจวน  สาระต ิ ผมเสนอ นางอุมาพร  สันโสภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
นายอัฐพงษ์  ภาระคร   ผมขอรับรอง นางอุมาพร  สันโสภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายจ านงค์  ค าอ้วน ผมขอรับรอง นางอุมาพร  สันโสภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 
นางอุมาพร  สันโสภา ดิฉันขอเสนอ นายอัฐพงษ์  ภาระคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ค่ะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
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นายสมพงษ์  สร้อยสระคู ผมขอรับรอง นายอัฐพงษ์  ภาระคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 
นายจวน  สาระติ  ผมขอรับรอง นายอัฐพงษ์  ภาระคร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
ประธานสภา อบต. เมื่อเสนอครบทั้ง 4 ท่านแล้วถือว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติและ

ให้ท าหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖7 และถามที่ประชุมว่าควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติกี่วันทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง 

ประธานสภา อบต. ก่อนที่สมาชิกสภาฯจะอภิปรายขอเชิญเลขานุการสภา อบต.ฯชี้แจงเกี่ยวกับ 
   ระเบียบกฎหมาย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ  
นายสมลักษณ์  ยางน้อย  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกทุกท่าน กระผมนายสมลักษณ ์ 
เลขานุการสภา ฯ          ยางน้อย เลขานุการสภา อบต. ขอน าเรียนชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕65  
ข้อ ๔๕ วรรคสาม “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวมไม่ได้ 
และในการพิจารณาในวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์อภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับ
หลักการก็ได้  
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน  
ข้อ ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม 
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   
ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ประธานสภา อบต. คณะกรรมการแปรญัตติจะท าหน้าที่แปรญัตติ  และเมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖7  แล้วต่อไปจะ
ส่ งร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖7  ให้
คณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือพิจารณาแปรญัตติและถามท่ีประชุมว่าควรจะก าหนด 
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ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วันทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า  
๒๔ ชั่วโมง 

ที่ประชุม มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖6 นับตั้งแต่
สภามีมติรับหลักการ ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น. และวันที่ 5 สิงหาคม 2566 
ถึงวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖6 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  

ประธานสภา อบต. ผู้ใดประสงค์จะยื่นขอแปรญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖7 ให้เสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือต่อประธานคณะ
กรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖6  และให้คณะกรรมการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖6 เสร็จแล้วให้รายงานพร้อม
ความเห็นให้ประธานสภา อบต. เพ่ือจะได้ส่งให้สมาชิก อบต.ประชุมพิจารณาใน
วาระสองต่อไป โดยมีมติรับรอง  (8 เสียง) งดออกเสียง (1 เสียง) เป็นอันว่าสภา 
อบต.หนองบัวดง ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2567 (รับหลักการเวลา ๑1.5๕ น.) 

 

มติที่ประชุม                มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภา  อบต. สั่งพักประชุมเวลา  ๑๒.00 น.  และนัดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

- พักการประชุม- 
ประธานสภา อบต. เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอต่อสภา อบต.บ้าง ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอ

ต่อที่ประชุมเชิญครับ 
นายสมลักษณ์ ยางน้อย เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสมลักษณ์  ยางน้อย ส.อบต.ม.2 
                               ขอแจ้งไปยังท่านนายก อบต.หนองบัวดงนะครับเกี่ยวกับถนนหนทางช ารุดนะครับ 
                               อันนี้นะครับเป็นปัญหาของพ่ีน้องประชาชนในการสัญจรไปมาเป็นปัญหาเร่งด่วนคือ 
                               ถนนเส้นระหว่างบ้านทัพส่วย  ไปเสี่ยวลัดทางไปอ าเภอศิลาลาดนะครับ จนถึงปาก 

บ่อถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อท าให้รถยนต์สัญจรไปมาล าบากมากครับ จนท า 
ให้สัญจรไปมาไม่ได้  จึงอยากให้ท่านนายก อบต.ช่วยด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ 
ด้วยนะครับ เพราะพ่ีน้องไปนาไปหว่านข้าวไปมาล าบากมากครับ จากที่ผมไป
ประสบมาแล้วไปดูมาแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากเลยครับส าหรับถนนเส้นนี้  และ
อีกเส้นหนึ่งนะครับ เส้นส่ าหว้าส าเหวของบ้านโนนสมบูรณ์นะครับ คือเป็นหลุมมาได้
ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับ  เนื่องจากฝนตกบ่อยน้ าเซาะนะครับที่นี้  ผมออยาก
ให้ท่านนายก อบต.แก้ไขเร่งด่วนเลยนะครับ เพราะพ่ีน้องสอบถามผมทุกวันนะครับ  
ผมก็บอกว่าท่านนายก อบต.รับทราบแล้ว  เดี๋ยวท่านจะมาแก้ไขให้  ก็ข้ึนอยู่กับฝ่าย
บริหารแล้วนะครับ  ครับขอบคุณครับ 

นางอุมาพร  สันโสภา เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายก อบต. ดิฉัน นางอุมาพร  สันโสภา  ส.อบต.ม.1  
ส.อบต.หมู่ที่ 1  ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับถนนคสล.เส้นหน้าวัดป่าศรีบัวทองความกว้าง 5 เมตร   

ความยาว 150 เมตร ตอนนี้ยังไม่บรรจบกัน  ตอนนี้พระสงฆ์ก็เดินทางไปมาล าบาก 
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นะคะกว่าจะเข้าวัด  แล้วก็มีถนนอีกเส้นหลายเส้น คือ เส้นไปนานางเอี่ยม  สาลีวัน 
ทางลงไปหนองเสาเฮือนตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อมากเกินไปเลยค่ะ  และอีกเส้นทาง
ไปนาของนางบุญโฮม  ทวีสาร ไปจนถึงนาของ นางสมบัติ  อุดทา ระยะทาง
ประมาณ 600 เมตร  ถนนข้าวสารก็เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ประมาณ 3–4 
หลุม บริเวณโคกหนองนาของ นายอ า  สาผาย แล้วก็ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน
ตอนนี้มีอยู่ 2 จุดที่ไม่ติดค่ะ คือหน้าบ้านของนางวิณัฐา สิงห์เทพ และหน้าบ้าน  
นายเสถียร เสนรัตน์ ค่ะ และขอแจ้งเรื่องท่อระบายน้ าบริเวณทางเข้าซอยบ้าน   
นายมี วงษ์วิลา ได้ยุบตัวลง  รบกวนท่านนายกเข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะ     
ขอบคุณค่ะ 

นายโพธิ์  อุตรวิเศษ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายกครับ   กระผมนายโพธิ์  อุตรวิเศษ            
ส.อบต.ม.5  บ้านทัพส่วย จะขอเสนอถนนเส้น คสล.จากทัพส่วยไปหาเตาขยะตอนนี้
สัญจรล าบากมากครับ  ทางชาวบ้านทั้งบ่น และด่าผมเขาว่าอบต.ไปไหน  ผมก็ได้
ไลน์ไปหาท่านนายก  ท่านรองนายก และหน่วยงานทุกท่านแลเมื่อเช้าผมก็ได้
รายงานเข้าไปอีก ขอให้ท่านนายได้พิจารณาด้วยครับ  พ่ีน้องชาวบ้านสัญจรล าบาก
จริงๆ ครับ เป็นหลุมลึก  ครับขอขอบคุณครับ 

นายจ านงค์   ค าอ้วน ครับเรียนประธานสภา อบต.ครับ  ผมนายจ านง  ค าอ้วน ส.อบต.หมู่ที่ 7 อยาก 
เรียนถามท่านนายกเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับถนนคสล.ที่บ้านเส้นไปบานเห็นบาน
เส้นทางลงบ้านหนองจอกเห็นประสานว่าจะมีแผงไฟโซล่าเซลล์ไปติดตั้งให้ถึงสี่แยก
ทางไปบ้านดงเค็ง  อยากถามความคืบหน้าว่าเมื่อไหร่จะด าเนินการให้ อีกนานไหม
ครับชาวบ้านฝากถามมา ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  สร้อยสาคู เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายกครับ  กระผมนายสมพงษ์  สร้อยสาคู       
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกขอท่อระบายน้ าจ านวน 2 ชุด
ครับ ชุดที่ 1 ขนาด 6 ท่อน ลงไว้ที่บ้าน นางสาวเยาวลักษณ์  สันโสภา  สี่แยกไป 
ทางบ้านหนองจอกนะครับ อยากได้ท่อใหม่เป็นท่อสี่มิลลิเมตร  จุดที่ 2 จุดที่ทางเข้า
คุ้มบ้านน้อยที่จะท าคอนกรีตใหม่ ตอนที่ถนนน้ าท่วมท าให้ตอนนี้ถนนช ารุดผุพังไป
หมดแล้วครับอยากจะใส่ท่อระบายน้ า  จ านวน 5 ท่อน ขอขอบคุณครับ 

นายเสถียร  พันโน เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก กระผมในนามตัวแทนหมู่ 6 กระผม 
รองประธานสภาฯ อยากจะเรียนถามท่านนายก อบต. ว่าชาวบ้านที่มีนาอยู่หนองปากถ่างที่เข้ารอบท า 

คลองส่งน้ า คือที่นาข้าวอยู่ติดกับคลองส่งน้ าเขาอยากน าเรียน ท่านนายก อบต.ว่าม ี 
ที่กั้นนาที่มีขนาดใหญ่แล้วที่นี้เวลาน้ ามาไหลลงนาข้าว เขาอยากน าเรียนท่านนายก
อบต. ว่าจะมีท่อระบายน้ าเพ่ือที่จะส่งน้ าให้ไหลจากนาไปลงคลองส่งน้ าไหมครับ 
ชาวบ้านฝากถามมา ว่าเวลาเข้าประชุมให้ผมน าเรียนถามท่านนายก อบต.ให้ด้วย
เพราะเวลาน้ ามาเยอะจะท าให้น้ าไม่สามารถไหลไปที่อ่ืนได้  จะท าให้เกิดน้ าท่วมนา
ข้าวได้ครับ  เพราะคลองส่งน้ าสูงกว่าพ้ืนที่นาของชาวบ้านครับ  และเรื่องที่สอง 
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อยากถามเรื่องที่ นางอุมาพร  สันโสภา ส.อบต.หมู่ที่ 1 ได้เสนอ คือเรื่องทางลงไป
นาแม่เอ่ียม  สาลีวัน  ไปถึงนาหนองเสาเฮือน  เพราะว่ามันจะท าให้สัญจรล าบาก 
มากที่สุด คือจุด 2 จุดจริงๆ ใครจะเดินทางไปมาก็ไม่ได้มันเป็นถนนเพ่ือการเกษตร
ท าให้รถใหญ่สวนทางกันไม่ได้  ขนาดรถเข็นกับรถเข็นยังสวนกันล าบาก ถนนเส้นนี้
กระผมยอมรับได้เลยครับ เพราะมันไม่ใช่แต่หมู่ที่ 1 ที่ใช้สัญจรเพียงหมู่เดียว  มันมี 
4 – 5 หมู่ที่ใช้สัญจรไปมา  ฝากท่านนายกนะครับ ขอบคุณครับ 

นายจวน  สาระติ เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านนายก อบต.ครับ กระผมนายจวน สาระติ         
ส.อบต. ม.4 อยากน าเรียนถามท่านนายกว่าหินคลุกที่ลงจากดอนปู่ตาไปจนถึงทาง
พนังกั้นน้ าวันไหนถึงจะได้ครับผม  และผมอยากให้ท่านนายก อบต.ลงพ้ืนที่ตรงจุด
กลางบ่อที่ว่าจะท าหินคุลกนะครับอยากให้ท่านเกลี่ยหินจากตรงนั้น ถ้าเป็นไปได้
อยากให้ท่านไน าหินคลุกสัก 4 – 5 รถไปลงให้ได้ไหมครับ อยู่ตรงทางลงพ้ืนที่นา
ที่ว่าจะท านี้ละครับ ส่วนเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องถนนเหมือนกันครับ อยากให้ท่าน
นายก อบต.ได้ไปตรวจสอบลงหลักเขตให้หน่อยครับ ทางเข้าบ้านพ่อของท่าน       
ส.อบต.โพธิ์  อุตรวิเศษ นี้ละครับ เพราะทางมันเริ่มคบแล้วครับ  ผมอยากให้มีแนว
เขตหรือหลักไปปักไว้ก่อนครับ  ขอบคุณครับ 

ท่านนายก อบต.  ครับในส่วนของเงินอุดหนุนไม่ว่าจะเป็นของถนนเส้นไหนก็ตามนะครับ กระผมได้ 
คุยเรื่องรายละเอียดไปแล้วนั้น  คือในส่วนที่เราต้องน ามาพัฒนาในพื้นที่ของเรานี้ 
ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาทนี้  มันไปตกอยู่ที่ค่าตอบแทนของผู้บริหาร   
สมาชิกสภา อบต.  เงินเดือนเพ่ิมของเจ้าหน้าที่อบต. และค่าอาหารกลางวันของ
เด็กๆนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นตามอัตราจ านวนนักเรียน นั้น  ที่นี้ผมก็จะมาคุยรายละเอียด
อยู่ 2 อย่างนะครับ คือ หนึ่งผมจะปรึกษากับทางกองคลังอีกท่ีหนึ่งนะครับว่าเงินทุน
ส ารองเราเหลือเยอะไหมมากน้อยแค่ไหนยังไงเราจะกันเงินไว้ให้เราว่าจะสามารถน า 
ออกมาใช้ได้มากน้อยเพียงใด นี้คือในส่วนที่หนึ่ง และในส่วนที่สองนะครับ คือทุก
วันนี้พนักงานก็บ่นผมเหมือนคล้ายๆว่าพยายามอยากให้พนักงานย้ายเพ่ือให้ค่า
เงินเดือนเหลือ ซึ่งตอนนี้สายงานผู้อ านวยการกองต่างๆว่างหลายกอง ต าแหน่งท่าน
ปลัด อบต.ก็ว่าง ผมก็เลยมองว่าถ้าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่ส่ง
บุคลากรมาด ารงต าแหน่งที่ อบต.หนองบัวดง หรือยังไม่มีใครมาขอลงที่ อบต.หนอง
บัวดง เราในส่วนตรงนี้ผมก็จะพยายามรวบรวมเงินโดยที่จะไม่พยายามรับเพ่ิม  ก็จะ
เหลือเงินจ านวนนี้พอมาบริหารจัดการพัฒนาต าบลเราได้บ้าง และผมมีมติว่าไม่ให้
รับพนักงานเพ่ิม  และผมขอชี้แจงไปว่าพนักงานที่ลาออกไปผมก็ไม่ได้รับเพ่ิมเลย  
ทั้งๆ ที่มีคนมาติดต่อ จริงๆแล้วถ้าผมรับเพ่ิมจากพนักงานที่ลาออกไป ตรงนี้เราไม่ได้
รับเพ่ิมเลยนี้ขนาดยังไม่ได้รับเลย  เรายังไม่มีเงินพัฒนาเลย คือในตอนนี้เงิน
งบประมาณของเราเงินภาษีของได้มาน้อยมากจริงๆนะครับ ตรงนี้ผมให้รายละเอียด
ตรงนี้เหมือนที่ผมจะอธิบายไว้ว่าผมจะปรึกษากับทางท่าน ส.อบต.อีกท่ีหนึ่งอาจจะ 



-15- 
 

เป็นห้วงปลายปีงบประมาณ ต้องกันไว้ท้ายๆปีงบประมาณ  ในส่วนตรงนี้ถ้าชาวบ้าน
ถามผมมาผมก็จะชี้แจงให้ชาวบ้านทราบและเข้าใจครับ เพราะเป็นปัญหาของเรา
จริงๆ นะครับเก่งแค่ไหนไม่มีเงินมาบริหารเราก็ท าไม่ได้นะครับ  แต่ถ้าไม่เก่งแต่เงิน
เราเยอะเราท าได้หมดนะครับ  นี้คือปัญหาของผม ผมจึงต้องพยายามปรับเปลี่ยน
แนวทางที่จะพัฒนาในส่วนตรงนี้ให้ดีที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ ไม่มีเลย  ไม่
ว่าจะเป็นโครงการศักยภาพผู้สูงอายุ โครงการศักยภาพสตรี พวกนี้ไม่มีเหมือนเดิม
เลยนะครับ  เพราะว่าด้วยเงินเดือนของพวกเราขึ้น และอาหารกลางวันเด็กๆ และ
รายจ่ายอ่ืนๆที่เพ่ิมขึ้น มาประมาณล้านห้าเลยนะครับ แต่ถ้าไม่มีส่วนตรงนั้นเราจะ
สามารถจัดได้เยอะ จริงๆ ต้องขออนุญาตขออภัย ท่านส.อบต.ทุกท่านจริงๆ นะครับ  
คือถ้าเป็นช่วงปลายปี  และขอเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจได้ ผมก็พยายามๆ 
ในการขออยู่  แต่ที่นี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเอาเงินสามส่วนที่เราจะต้องคุยกันนี้  และ
ก็ต้องขอเงินทุนส ารองจากกองคลังให้เขาชี้แจง  เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกที่หนึ่ง  ทั้งนี้
เรื่องร่างข้อบัญญัติที่ว่าเราตั้งไว้นี้มันเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการ เป็นเรื่องที่ต้องมีไว้
ครับ  ในส่วนของงบพัฒนาโครงการถนน สาธารณูปโภคต่างๆอย่างอ่ืนเดี๋ยวเราค่อย
ปรึกษาหารืออีกที่นะครับ   ผมจะไม่ท าอะไรไปโดยพละการนะครับ  ทุกอย่างจะมี
การปรึกษาหารือและประชุมกันอีกท่ีนะครับ   ขอบคุณครับ 

นายเสถียร  พันโน ครับผมขอท าความเข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกทุกท่านนะครับ  คือพวกเราต้องเข้าใจรอง 
ประธานสภ อบต. ปัญหาใหญ่นั้นรออยู่ข้างหน้าเราอยู่  ปัญหาใหญ่คืออะไร  พื้นที่ของเราเป็นพ้ืนที่ที่ 

เคยเกิดน้ าท่วมมาแล้ว เหตุการณ์แบบนี้รอเราอยู่  ที่นี้พ้ืนที่ที่เคยท่วมมากแล้ว  เรา 
จะเอาเงินที่ไหนมาแก้ปัญหา  ดังนั้น เราจึงต้องกันเงินส่วนตรงนี้ไว้ก่อน  พ้ืนที่ของ
เรามันเป็นพื้นที่เสี่ยง เงินทุนที่ส ารองเรามันเหลือน้อย  เราจึงต้องเอาเงินตรงนี้ไว้เผื่อ 
ปัญหาข้างหน้าที่รอเราอยู่  แต่ถ้ามันผ่านไปด้วยดี เราค่อยคุยกันใหม่ ครับขอบคุณ 
มากครับ  

ประธานสภา อบต.        ท่านใดจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย ครับขอเรียนถามท่านนายก อบต.อีกครั้ง เกี่ยวกับการระบายน้ าที่ว่าการระบายน้ า 
เลขานุการสภาฯ  หรือว่าคลองระบายน้ าหนองปากถ่างนะครับ  คือพ่ีน้องชาวบ้านเขาฝากมาถามว่า  

เกี่ยวกับที่กรอกตักบ่อดินนี้เขายังมีฝาปิดอยู่ไหมครับท่านนายก ครับ  ขอบคุณครับ 
ท่านนายก อบต.  ครับ ขออนุญาตตอบค าถามในส่วนของท่อระบายน้ าที่มีคูกั้นน้ าอยู่นะครับ จริงๆ 

แล้วเขาท าท่อครอบให้เราแล้ว  ในส่วนที่สองเขาท าคูขนาดใหญ่  ผมได้คุยกับทาง
วิศวกร ในส่วนที่เขาดูแลตรงนั้นอยู่แล้ว  อย่างสมมุติว่าเป็นตัวยูเป็นคอนกรีต ผมเลย
บอกชาวบ้านว่าในช่วงหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นพ่อใหญ่บุญ  แม่ใหญ่หน่อย ขุดออกเลย 
ให้ใช้เป็นท่อที่มันเป็นขอบปูนนั้นนะครับ  ที่กั้นเป็นสันให้ขุดออกเอาออกหมดเลย
จากปกติจะเป็นร่องน้ า ให้เอาออกได้เลยไม่เป็นไรมันก็จะเหลือเฉพาะปูน และรู 
เอาออกเลยครับในส่วนตรงนั้น  ผมได้คุยแล้วเรียบร้อย และได้ชี้แจงให้ชาวบ้านได้ 
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ทราบในบางส่วนแล้ว  ในส่วนตรงนี้ขุดออกแล้วเมื่อท าเสร็จถ้าท าการถ่ายรูปส่งแล้ว   
แล้วในส่วนตรงนี้ แต่ที่นี้ได้อธิบายว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งชาวบ้านก็จะเกลี่ยดินออกเอง 
นี้แหละ  ก็จะเกลี่ยดินออกไปเรื่อยๆก็จะเหลือแค่จุดปูน เป็นคันนาแทนเลย 
ท่านจะได้พ้ืนที่เยอะกว่าเดิมอีก  ส่วนท่อระบายน้ าและเสาบ่อกลาง  ผมจะดู
รายละเอียดอีกครั้งในเรื่องของการโอนให้ผม  และจะเป็นพ้ืนที่ผม  ผมก็จะท าเสา
และหางบประมาณในเรื่องของฝาปิด  ตอนนี้ทางพัฒนาที่ดินจะท าเพ่ิมข้างล่าง  
เดี๋ยวจะมีการประชุมกันอีกที่หนึ่งนะครับ จะมีการเรียกเจ้าของนามาประชุมอีกที่
หนึ่งจะท าอย่างไรให้มันมีช่องปิดข้างล่าง แต่เราจะเอามาปิดข้างบน ผมจะรอปรึกษา
เขาดูอีกที  ตอนนี้มีการพูดคุยกันอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเขาจะเข้ามาประชุมกับ
ชาวบ้านในพ้ืนที่ และก็พ้ืนที่นาตรงนั้น  ตรงในส่วนของคันนานั้นไม่ต้องห่วงนะครับ
ให้เอารถไถไถออกได้เลย  ให้ขุดขายไปได้เลย  ไม่มีปัญหาครับตรงนั้น  ตรงนี้ผมได้
ชี้แจงคราวๆแล้ว เดี๋ยวผมจะชี้แจงอีกที่หนึ่ง  ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต. มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ เมื่อไม่มีท่านใดเสนออะไรเพิ่ม ผมขอนัดประชุม
เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖7 ใน
วาระท่ีสอง ในวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  15.20 น. 
 

 (ลงชื่อ) สมลักษณ์  ยางน้อย  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    
                         (นายสมลักษณ์  ยางน้อย) 
              เลขานุการสภา อบต.หนองบัวดง 
 

(ลงชื่อ) จ านงค์  ค าอ้วน     (ลงชื่อ)  สมพงษ์  สร้อยสาคู 
         (นายจ านงค์  ค าอ้วน)          (นายสมพงษ์  สร้อยสาคู) 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ) โพธิ์  อุตรวิเศษ 
            (นายโพธิ์  อุตรวิเศษ) 
           ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

     (ลงชื่อ)   ทองสุข  บุญทะวงษ์ 
                     (นายทองสุข  บุญทะวงษ์) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




